



อังคาร
26
พฤศจิกายน

สัปดาห์ที่ 34
เทศกาลธรรมดา

ดณ 3:57.58.

59.60.61

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 2

บทอ่านที่ 1

ดณ 2:31-45

ในครั้งนั้น ดาเนียลทูลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า “ข้าแต่พระราชินี ในนิมิตพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์ รูปนั้นส่องแสงแรงกล้า ดุจน้ำกลว เตียรของรูปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ออกและแขนทำด้วยเงิน ท้องและโคนขาทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ขาทำด้วยเหล็ก ส่วนเท้าทำด้วยเหล็กปนดินเผา...”

“ข้าแต่พระราชินี พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ประทานราชอาณาจักร อาณาภพ พลังและพระเกียรติยศแด่พระองค์ และทรงมอบมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไว้ใต้อำนาจของพระองค์ ให้ทรงปกครองทุกสิ่ง พระองค์คือเคียรทำด้วยทองคำ ต่อจากพระองค์จะมีอีกราชอาณาจักรหนึ่ง ด้อยกว่าราชอาณาจักรของพระองค์ขึ้นมาแทน แล้วจะมีราชอาณาจักรที่สามทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองทั่วแผ่นดิน ต่อจากนั้นจะมีราชอาณาจักรที่สี่ซึ่งแข็งเหมือนเหล็ก เหล็กทุบทุกสิ่งให้แตกเป็นชิ้น ๆ ฉันทิด ราชอาณาจักรนั้นก็จะทำลายอาณาจักรอื่น ๆ ให้แหลกฉนั้น ดังที่พระองค์ทรงเห็น เท้าและนิ้วเท้าของรูปนั้นเป็นดินเผาปนเหล็ก หมายความว่า ราชอาณาจักรนั้นจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่จะมีความแข็งของเหล็กอยู่บ้าง เพราะมีเหล็กปนกับดินเผา ดังที่ทรงเห็น นิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินเผาฉันทิด ราชอาณาจักรนั้นก็จะแข็งบ้าง เปราะบางบ้างฉนั้น... พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปิดเผยให้พระราชินีทรงทราบว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระสุบินนี้เป็นความจริง และคำทำนายพระสุบินก็เชื่อถือได้”

พระวรสาร

ลก 21:5-11

ขณะนั้น บางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าการนี้กำลังจะเกิดขึ้น”

พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า “ฉันทิดเป็นพระคริสต” และ “เวลากำหนดมาถึงแล้ว” อย่าตามเขาไป เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย”

แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะถูกขึ้นต่อสู้อีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะถูกขึ้นต่อสู้อีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหว โรคระบาดและความอดอยากอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”



ข้อคิด

พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ผ่านทางดาเนียลว่า อาณาจักรที่มีอำนาจมีคุณค่ามากสำหรับพระองค์จะถูกทำลาย จะมีอาณาจักรอื่น ๆ สลับกันขึ้นมาอำนาจแทน แต่ก็ภายในระยะเวลาหนึ่งก็จะเสื่อม แต่อาณาจักรที่พระเจ้าจะทรงตั้งขึ้นจะไม่ถูกทำลาย จะคงอยู่ตลอดไป **อาณาจักรพระเจ้านี้สำเร็จในองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ** และดำเนินต่อไปในพระศาสนจักร ซึ่งจะสำเร็จสมบูรณ์ในสวรรค์ เราคริสตชนเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมทำให้อาณาจักรพระเจ้าดำเนินต่อไปในโลกปัจจุบัน